



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๑๖๐

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

๑ - ๕

(นางสาววรรณุช สวยคำข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



# ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ ดุจดาดฟ้า เมืองศูนย์กลางการปกครอง  
วัด อัง กรมเวียงรอง เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวกรุงเทพมหานครได้ที่ [www.prbangkok.com](http://www.prbangkok.com) [www.bangkok.go.th](http://www.bangkok.go.th) [twitter/pr\\_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok) [facebook/probangkok](https://facebook.com/probangkok)

ฉบับที่ 42/2564 วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

## ข่าวผู้บริหาร

- ☉ กำชับเร่งทำความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการฉีดวัคซีน ลดความกังวลให้แก่ประชาชน
- ☉ กทม. รับมือสิ่งของจากภาคเอกชนสนับสนุนภารกิจป้องกันโควิด-19
- ☉ ผู้ว่าฯ กทม. ส่งมอบความห่วงใยถึงมือประชาชนพื้นที่ดินแดงและห้วยขวาง

## ข่าวสำนักงานเขต

- ☉ ลาดกระบังเปิดลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน
- ☉ กรุงเทพมหานครรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั่วกรุง ฟรี!!!
- ☉ ประเวศประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน ก.พ. 64 ครั้งที่ 1
- ☉ มีนบุรีเข้มตรวจสอบการเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง
- ☉ บางกอกน้อยและหนองแขมออกตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน
- ☉ หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด
- ☉ หนองแขมแจ้งสถิติจับ-ปรับขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้า
- ☉ ตลิ่งชันและป้อมปราบฯ กำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย

สิ่งสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ ความร่วมมือของประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการร่วมรับประทานอาหารกับบุคคลอื่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์สเปรย์ สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ โดยเฉพาะเวลาอยู่ในแหล่งชุมชน งดการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมและการเดินทางไปยังพื้นที่ กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลให้พ้นระยะการส่งต่อเชื้อโรค

### กำชับเร่งทำความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการฉีดวัคซีน ลดความกังวลให้แก่ประชาชน

(4 มี.ค. 63) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2564 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Teleconference)

ในที่ประชุมสำนักอนามัยและสำนักงานการแพทย์ได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการเตรียมความพร้อมการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันที่ได้รับแจ้งจากการระบาดรอบใหม่ตั้งแต่ 15 ธ.ค. 63 – 3 มี.ค. 64 แยกตามความเสี่ยง พบว่า กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงสุด เรียงตามลำดับ ได้แก่ ผู้สัมผัสในครอบครัว 196 ราย สถาบันเชิง 171 ราย ไปสถานที่ชุมชน เช่น ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว 165 ราย เชื่อมโยงสมุทรสาคร 149 ราย ผู้สัมผัสในที่ทำงาน 145 ราย ผลการดำเนินการเฝ้าระวังเชิงรุก (Active Surveillance) โควิด-19 ในสถานประกอบการ ตลาด และชุมชน พื้นที่กรุงเทพมหานคร มีดังนี้ ผลการตรวจตลาด จำนวน 437 แห่ง ตรวจครบทุกแห่ง รวมจำนวน 44,328 คน พบผู้ติดเชื้อ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 0.05 ผลการตรวจสถานประกอบการ จำนวน 175 แห่ง ตรวจครบทุกแห่ง รวมจำนวน 18,437 คน พบผู้ติดเชื้อ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 0.38 ผลการตรวจชุมชน จำนวน 12 แห่ง จำนวน 4,906 คน พบผู้ติดเชื้อ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 0.73 นอกจากนี้ สำนักอนามัย ร่วมกับ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง วางแผนดำเนินการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนเขตพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดปทุมธานีและสมุทรสาคร รวม 700 ชุมชน 14,200 ราย แบ่งเป็น เป้าหมายพื้นที่ 5 เขต ใกล้เคียงจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ เขตดอนเมือง สายไหม หลักสี่ บางเขนและคลองสามวา รวม 410 ชุมชน ตรวจในชุมชน ๆ ละ 50 คน และเป้าหมายพื้นที่ 6 เขต ควบคุมสูงสุด เขตหนองแขม บางขุนเทียน บางแค จอมทอง บางบอน และภาษีเจริญ รวม 290 ชุมชน ตรวจในชุมชนๆ ละ 50 คน ทั้งนี้ ทั้ง 2 กลุ่มเป้าหมายจะเริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ 11-31 มี.ค.นี้

### ให้บริการฉีดวัคซีนด้วยความรอบคอบ คำนึงถึงความปลอดภัย

สำหรับแผนและเป้าหมายในการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรุงเทพมหานคร ระยะแรกเดือนมีนาคม สัปดาห์ที่ 1 กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน แบ่งเป็น โรงพยาบาลเอกชน 13 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานการแพทย์ 3 แห่ง (โรงพยาบาลหลวงพ่อกวักกัฏฐ์ ชูตินธรโร อู่ทิศ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน และ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์) และศูนย์บริการสาธารณสุข 7 แห่ง ในพื้นที่ 6 เขตเสี่ยง รวม 3,278 คน สำหรับสถานที่ให้บริการฉีดคือโรงพยาบาลต้นสังกัดของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ในส่วนของสัปดาห์ที่ 2 กลุ่มเป้าหมายคือ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่ 6 เขตเสี่ยง สถานที่ฉีดวัคซีนคือโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานการแพทย์ 3 แห่ง สัปดาห์ที่ 3-5 กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน 16 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข 7 แห่ง ในพื้นที่ 6 เขตเสี่ยง โดยจะรับบริการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานการแพทย์ 3 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชน 12 แห่ง ทั้งนี้ระยะเวลาการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมาย อาจมีความล่าช้า เนื่องจากการบริหารจัดการทุกขั้นตอนต้องมีความรอบคอบ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ได้รับวัคซีนสูงสุด

ทั้งนี้ประชาชนบางส่วนเห็นว่าตนเองมีคุณสมบัติอยู่ในกลุ่มของผู้ป่วยเรื้อรังที่สามารถเข้ารับวัคซีนได้นั้น ไม่ต้องติดต่อเพื่อขอรับบริการแต่อย่างใด ขอให้รอรับการติดต่อกลับจากสถานพยาบาลที่ท่านทำการรักษาอยู่เท่านั้น เนื่องจากโรงพยาบาลที่ท่านทำการรักษาจะเป็นหน่วยงานที่ส่งข้อมูลของผู้ป่วยที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะได้รับวัคซีนเข้าสู่ระบบของกระทรวงสาธารณสุข และหากถึงคิวจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อให้มารับการฉีดวัคซีนอีกครั้ง และในส่วนของกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีคุณสมบัติอายุ 18-59 ปี และประสงค์จะรับวัคซีนนั้น ในขณะนี้ยังไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ ขอให้รอการประกาศจากทางกระทรวงสาธารณสุขก่อนจึงจะสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้

ที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงานการแพทย์ สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์เร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนมีความเข้าใจในกระบวนการเข้ารับวัคซีนเพื่อลดความกังวลและตอบข้อสงสัยของประชาชน และให้การบริหารจัดการวัคซีนเป็นไปอย่างมีระบบ ไม่ให้เกิดความแออัดในสถานพยาบาล ซึ่งจะสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคได้

**เร่งแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตะวันออก**

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า จากการลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับประชาชน หรือแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพตะวันออก โดยเฉพาะในพื้นที่เขตหนองจอกและเขตลาดกระบัง เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร พบว่าในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีเกษตรกรจะประสบปัญหาภัยแล้ง น้ำไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม ซึ่งหากประชาชนไม่มีน้ำในการทำเกษตรกรรมผลผลิตก็จะเสียหาย จึงได้ลงพื้นที่เพื่อดูสภาพพื้นที่จริง รวมถึงพูดคุยกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางแก้ปัญหาาร่วมกัน เบื้องต้นกำหนดให้มีการสำรวจพื้นที่เพื่อทำการขุดลอกคลองและวางแผนผันน้ำมาช่วยเหลือเกษตรกรที่ทำนา เนื่องจากเกษตรกรที่ทำนาช่วงนี้ข้าวอยู่ในระยะออกรวงแล้ว หากไม่มีน้ำให้สูบเติมในนาข้าวก็จะเกิดความเสียหายและขาดทุนเนื่องจากเกษตรกรอาจจะเกี่ยวข้าวไม่ได้เพราะข้าวจะไม่มีน้ำหนัก เบื้องต้นจึงได้เร่งช่วยเหลือโดยขุดคลองอย่างเร่งด่วนเพื่อผันน้ำมาให้เกษตรกร ซึ่งหลังจากดำเนินการขุดลอกคลองทั้งหมดแล้วก็จะทำการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำชั่วคราวและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรได้ ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวสามารถช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เขตหนองจอก แขวงชุมทอง เขตลาดกระบัง และเขตคลองสามวา รวมทั้งหมดประมาณ 147,975 ไร่

ทั้งนี้ ในอนาคตหากกรุงเทพมหานครขุดลอกคลองตามแผนที่ดำเนินการไว้ในพื้นที่เขตลาดกระบังครบถ้วน รวมถึงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำชั่วคราว ติดตั้งเครื่องสูบน้ำสองจุดบริเวณปากคลองเจ๊กและคลองลำพะองเพื่อผันน้ำเข้าพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณแขวงทับยาวก็จะช่วยให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรได้อีกประมาณ 3,950 ไร่ ถือเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการทำการเกษตรช่วงฤดูแล้งได้

----- (ชลธิชา/พัชรนันท์...สปส. รายงาน)

**กทม. รั้งมอบสิ่งของจากภาคเอกชนสนับสนุนภารกิจป้องกันโควิด-19**

(4 มี.ค. 64) เวลา 08.45 น. ณ บริเวณหน้าห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกรุงเทพมหานคร โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงานการแพทย์สำนักอนามัย และสำนักการศึกษา ร่วมพิธีรับมอบ สำหรับสิ่งของ ประกอบด้วย หุ่นยนต์ดีสนอ (Dinsow) รุ่น 4 จำนวน 5 ตัว เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการคัดกรองและตรวจอาการผู้ป่วยเบื้องต้น จากนายเฉลิมพล ปุณโณทก ผู้บริหารบริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด โดยจัดสรรให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร 5 แห่งๆ ละ 1 ตัว เป็นระยะเวลา 4 เดือน ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลสิรินธร และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

จากนั้น รั้งมอบน้ำยามาเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 1-2% จำนวน 1,000 แกลลอน แกลลอนละ 30 ลิตร รวม 30,000 ลิตร สำหรับนำไปฉีดฆ่าเชื้อภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและพื้นที่สาธารณะ จากนายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหารกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) และนางศิริพร วุฒิเลาหพันธ์ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มบริษัท โซลเวย์ ประเทศไทย (Solvay) รับมอบรถยนต์ จำนวน 4 คัน สำหรับใช้ในการเดินทางของทีมแพทย์กรุงเทพมหานคร เพื่อคัดกรองและสอบสวนโรค เป็นระยะเวลา 1 เดือน จากนายรามเมช นาราลิมัน ประธานบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) และนายชยภัค ลายสุวรรณ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายสื่อสารองค์กร และรับมอบน้ำตาทราย จำนวน 3,000 กิโลกรัม เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จากกองทุนมิตรผล - บ้านปู โดยนายคมกริช นาคะลักษณีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด

----- (ชลลดา...สปส. รายงาน)

**ผู้ว่าฯ กทม. ส่งมอบความห่วงใยถึงมือประชาชนพื้นที่ดินแดงและห้วยขวาง**

(3 มี.ค. 64) เวลา 16.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และภริยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่เขตดินแดงและเขตห้วยขวาง โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสุรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายชาติวี วัฒนเชจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้นำสิ่งของที่ได้รับมอบจากผู้มีจิตศรัทธามาแจกจ่ายแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ ทั้ง 50 สำนักงานเขต โดยวันนี้ได้ลงพื้นที่บริเวณโดมโรงเรียนวิสุทธิศ เขตดินแดง มอบจักรยานแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คัน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กก. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 ลัง และน้ำตาลทราย 1 กก. ให้แก่ประชาชนในชุมชน หลังโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จำนวน 40 ครั้วเรือน ชุมชนหลังตลาดศรีดินแดง จำนวน 30 ครั้วเรือน ชุมชนแออัดหลังหมู่บ้านอยู่เจริญ โครงการ 3 จำนวน 30 ครั้วเรือน ชุมชนแพลตฟอร์มแห่งชาติ แพลต 57-64 จำนวน 60 ครั้วเรือน และ 8 ชุมชนในพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 240 ครั้วเรือน รวมทั้งสิ้น 400 ครั้วเรือน และมอบรถวีลแชร์แก่ผู้พิการทางการได้ยิน จำนวน 1 คัน จากนั้นเวลา 17.30 น. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่บริเวณวัดอุทัยธาราม เขตห้วยขวาง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในชุมชนหลังวัดอุทัยธาราม ที่เดินทางมารับด้วยตนเอง จำนวน 186 ครั้วเรือน และลงพื้นที่ พบปะทักทาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในชุมชนคนไร้เสียง จำนวน 65 ครั้วเรือน ชุมชนข้างโรงแรมแมกซ์ จำนวน 60 ครั้วเรือน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้พิการที่อาศัยอยู่ในชุมชน และมอบสิ่งของแก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 4 ราย ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครคำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สำหรับประชาชนที่เดินทางมารับสิ่งของด้วยตนเอง จะมีการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จัดระเบียบโดยแจกบัตรคิว กำหนดจุดนั่งรอ และเข้าแถวรับสิ่งของ โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งแจกแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ประชาชนที่เดินทางมารับสิ่งของดังกล่าวอีกด้วย

#### ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นงานที่ต้องแก้ไขทันที

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประธานชุมชน ผู้แทนชุมชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” เพื่อหารือรับฟังปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่เขตดินแดง ซึ่งปัญหาที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และต้องการให้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ ต้องการให้ทำคันชะลอความเร็วในชุมชน บ้ายสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ ติดตั้งกล้องวงจรปิดในชุมชน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณทางเดินริมคลองเพิ่มเติม ส่วนในพื้นที่เขตห้วยขวาง ปัญหาของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนได้รับความเดือดร้อน และต้องการให้กรุงเทพมหานครดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ เร่งดำเนินการตอกเสาเข็มเชื่อมคลองลาดพร้าว ป้องกันน้ำกัดเซาะ เสาบ้านและดินทรุดตัวก่อให้เกิดความเสียหาย รวมถึงก่อสร้างทางเดินบริเวณเชื่อมริมคลองลาดพร้าว ให้สามารถเดินเชื่อมต่อกันได้ แนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาถูกเลิกจ้างงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ปัญหาสายสื่อสารห้อยต่ำไม่เป็นระเบียบ ปัญหาการรถจอดกีดขวางทางเข้าชุมชน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ การแก้ไข ปัญหาขยะที่ลอยมาตามน้ำในคลองลาดพร้าว ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตในพื้นที่ ประสานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานสาธารณสุขรูปโภค และสถานีตำรวจนครบาลในท้องที่ สืบตรวจตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน รวมถึงอำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในชุมชนต่อไป

“ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จึงได้นำสิ่งของที่ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธามาส่งมอบให้แก่ประชาชน โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด แม้สิ่งของดังกล่าวอาจไม่ได้มีค่ามากมาย แต่เต็มไปด้วยน้ำใจจากผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ให้กรุงเทพมหานครทำหน้าที่นำมาส่งมอบให้ ผู้ประสบความเดือดร้อน ซึ่งกำหนดลงพื้นที่ชุมชนในช่วงเวลาเย็นวันละ 2 เขต นอกจากนี้ยังได้พบปะพูดคุยและรับฟังปัญหา ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน ทั้งนี้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นงานที่กรุงเทพมหานคร ต้องดำเนินการแก้ไขทันที ” ผู้ว่าฯ กทม. กล่าว

**ลาดกระบังเปิดลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน**

นายธนสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มี.ค. 64 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องฝ่ายทะเบียน ทั้งนี้ คุณสมบัติประกอบด้วย เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยลงทะเบียนจิตอาสา มาก่อน และมีบัตรประชาชนแบบ Smart Card หรือเป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย แต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน(มีเลข 13 หลัก) ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครได้ทุกเขตและทุกอำเภอที่อยู่ใกล้บ้าน โดยไม่จำเป็นต้องมีทะเบียนบ้านในเขตอำเภอนั้น สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียน โทร. 0 2326 9009

(ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

**กรุงเทพมหานครรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั่วกรุง ฟรี!!!**

สำนักงานมัยร่วมกับ 50 สำนักงานเขต จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง โดยจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง หมุนเวียนสถานที่ตั้งหน่วยไปตามชุมชนต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งขอเชิญชวนประชาชนนำสัตว์เลี้ยง สุนัขและแมวที่มีสุขภาพแข็งแรง อายุ 3 เดือนขึ้นไป ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนฯ เคลื่อนที่ใกล้บ้านท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนี้

**เขตป้อมปราบฯ** วันที่ 8 มี.ค. 64 เวลา 10.00-12.00 น. ณ วัดสระเกศ ช.บรมพรพต และชุมชนวัดสระเกศ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2281 3665

**เขตสัมพันธวงศ์** เวลา 10.00-12.00 น. ดังนี้ วันที่ 8 มี.ค. 64 ณ วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร วันที่ 9 มี.ค. 64 วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร วันที่ 10 มี.ค. 64 วัดสัมพันธวงศ์วรวิหาร วันที่ 11 มี.ค. 64 ชุมชนพิพากษา วันที่ 12 มี.ค. 64 วัดชัยชนะสงคราม สอบถามที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2233 0846 และ 0 2233 1224-8 ต่อ 7164-5

**เขตประเวศ** เวลา 10.00-12.00 น. วันที่ 8 มี.ค. 64 ณ ชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น และชุมชนสุเหร่าคลองเคล็ด วันที่ 9 มี.ค. 64 ชุมชนเปรมฤทัย 20 วันที่ 10 มี.ค. 64 ชุมชนมิตรภาพ ช.6 และชุมชนดาราราย วันที่ 11 มี.ค. 64 ชุมชนเปรมฤทัยลือค 17 ชุมชนมหาไทย 3 วันที่ 12 มี.ค. 64 ชุมชนร่วมใจพัฒนา และชุมชนระเวห์ท่ามูลอิสลาม วันที่ 15 มี.ค. 64 ชุมชนคลองมอญ และชุมชนเคหะนคร 2 วันที่ 16 มี.ค. 64 ชุมชนกระทุ่มเสือปลา และชุมชนม้าทอง วันที่ 17 มี.ค. 64 ชุมชนสุเหร่าทางควาย ชุมชนหลังวัดตะกล้า และชุมชนเฟื่องฟ้าพัฒนา วันที่ 18 มี.ค. 64 ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ คริสจักรอุดมสุข และชุมชนนัยนานนธ์ และวันที่ 19 มี.ค. 64 ชุมชนสุเหร่าศาลาลอย ชุมชนซอยร่มเย็น และชุมชนอาคารบ้านพักตำรวจส่วนกลางอุดมสุข สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 7149 ต่อ 6368

**เขตคลองเตย** เวลา 10.00-12.00 น. ดังนี้ วันที่ 9 มี.ค. 64 บริเวณชุมชนพัฒนาใหม่ วันที่ 9 มี.ค. 64 ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไว้ วันที่ 10 มี.ค. 64 ชุมชนลือค 1-2-3 วันที่ 11 มี.ค. 64 ชุมชนลือค 4-5-6 วันที่ 12 มี.ค. 64 ชุมชนแพลต 1-10 วันที่ 15 มี.ค. 64 ชุมชนทรัพย์มโนทัย วันที่ 16 มี.ค. 64 ชุมชนริมคลองพระโขนง วันที่ 17 มี.ค. 64 ชุมชนภาคีพท์ แยก 4 วันที่ 18 มี.ค. 64 ชุมชนเริ่มเจริญ-เปรมฤทัย วันที่ 19 มี.ค. 64 ชุมชนภูมิจิตร-โขนสด และวันที่ 22 มี.ค. 64 ชุมชนแสนสบาย-แสนสุข สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร.0 2249 5532

**เขตป้อมปราบฯ** วันที่ 8 มี.ค. 64 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป บริเวณ ถ.กรุงเกษม (สะพานนพวงศ์ ถึง สะพานเจริญสวัสดิ์) สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2281 6117 หรือ สายด่วน 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง

(ปชส...เขต รายงาน)

**ประเวศประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน ก.พ. 64 ครั้งที่ 1**

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58 เป็นต้นไป โดยเด็กมีสัญชาติไทย อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย โดยสมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปี ในอัตราเดือนละ 600 บาท ต่อคนต่อเดือน จนอายุครบ 6 ปี ตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2561 และได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ก.พ. 64 ครั้งที่ 2 จำนวน 18 ราย โดยจะปิดประกาศเป็นระยะเวลา 15 วัน หากไม่มีผู้คัดค้านให้ถือว่าผู้มีรายชื่อนี้เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์สำนักงานเขตประเวศ <http://www.bangkok.go.th/prawet> และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สำนักงานเขตประเวศ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชน โทร. 02 328 7428 ต่อ 6386-7

(ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

**มีนบุรีเข้มตรวจสอบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง**

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดการจำหน่ายผักสดที่มีสารเคมีตกค้างให้กับประชาชน ตามโครงการ “ตรวจสอบ หาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักสด” เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคผักสดได้สินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารเคมี นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ด้านอาหารปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการเพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในวันที่ 11 มี.ค. 64 เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจ ณ ตลาดศูนย์การค้ามีนบุรี (ตลาดใหม่) ถ.สีหบุรานุกิจ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2914 5834

(ปชส...เขตมีนบุรี รายงาน)

**บางกอกน้อยและหนองแขมออกตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน**

คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะออกตรวจพื้นที่ เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่พบเห็นทันที ดังนี้

**เขตบางกอกน้อย** วันที่ 8 มี.ค. 64 บริเวณแยกบางขุนนนท์ ถ.เจริญสุขุมวิท ผังซอยเลขคู่ ถึงแยกบรมราชชนนี ถ.บรมราชชนนี วันที่ 15 มี.ค. 64 ทำน้ำพรานนก ถ.วังหลัง ถึงแยกศิริราช ถ.อรุณอมรินทร์ วันที่ 22 มี.ค. 64 แยกศิริราช ถ.อรุณอมรินทร์ ถึงหน้ากรมพาณิชย์การทหารเรือ ถ.อรุณอมรินทร์ และวันที่ 29 มี.ค. 64 ปาก ซ.วัดพระยาทำ ถ.อรุณอมรินทร์ ถึงแยกศิริราช ถ.อรุณอมรินทร์

**เขตหนองแขม** วันที่ 8 มี.ค. 64 เวลา 10.00-13.00 น. ณ ซ.เพชรเกษม 79 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2421 0939 ต่อ7341

(ปชส...เขต รายงาน)

**หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด**

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ใหม่รื้อ สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

**เขตสัมพันธวงศ์** เวลา 09.00-17.00 น. ดังนี้ วันที่ 10 มี.ค. 64 ณ วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร และวัดบพิตรพิมุขวิหาร วันที่ 17 มี.ค. 64 วัดพุทธมงคลารามวิหาร และวันที่ 24 มี.ค. 64 วัดไตรมิตรวิทยารามวิหาร

**เขตหนองแขม** เดือน มี.ค. 64 ทุกวัน เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ดังนี้ ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง 42 หลัง และสะพานลอยคนเดินข้าม 12 แห่ง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2421 1405

**เขตประเวศ** วันที่ 8 มี.ค. 64 ณ มัสยิดอามานาตุลอิสลาม (สุเหร่าศาลาลอย) ถ.อ่อนนุช ซ.70 ถึงสุเหร่าบึงหนองบอน ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.30 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.57 (พรีเมียร์ แยก 16) ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้าบริษัทสยามกลการอะไหล่ จำกัด ถ.สุขาภิบาล 2 หลังบริษัทแม่คกรุ๊ป จำกัด ถ.คูขนานกาญจนาภิเษก ตั้งแต่หน้าบริษัทไทยเพนส์ถึงหน้าร้านบึงมารวย และ ถ.คูขนานมอเตอร์เวย์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

**เขตมีนบุรี** วันที่ 9-10 วันที่ 8 มี.ค. 64 เวลา 08.00-12.00 น. บริเวณ ถ.ราษฎร์อุทิศ ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ตั้งแต่แยกตัด ถ.สุวินทวงศ์-ร้านอาหารบ้านกองเหยียด

(ปชส...เขต รายงาน)

**หนองแขมแจ้งสถิติจับ-ปรับขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้า**

นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม.แจ้งว่า เขตฯ ได้มอบหมายฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และตั้งจุดจับ - ปรับ ผู้ฝ่าฝืนขับขี่หรือจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าในพื้นที่ สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้สัญจรบนทางเท้าซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุ การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 17(2) ต้องระวางโทษเปรียบเทียบปรับปรับไม่เกิน 5,000 บาท สำนักงานเขตหนองแขม ปีงบประมาณ 2564 เดือน ก.พ. 64 จับกุมดำเนินคดี แจ้งเบาะแส/จับปรับสำนักงานรวม 6 ราย จำนวนเงิน 8,000 บาท สรุปผลตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 - ก.พ. 64 ดังนี้ แจ้งเบาะแส/จับปรับสำนักงาน 22 ราย และตั้งจุดจับปรับนอกสถานที่ 10 ราย จับกุมดำเนินคดีรวมทั้งสิ้น 32 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงินทั้งสิ้น 34,700 บาท สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายเทศกิจ โทร. 0 2421 6400

(สุณิศา...เขตหนองแขม รายงาน)

**ดลิ่งชันและป้อมปราบฯ กำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย**

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณขยะและสร้างความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม่ใช้แล้ว และเครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้ บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลาที่จัดเก็บฯ ดังนี้

**เขตดลิ่งชัน** วันที่ 6 มี.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณชุมชนศาลาล้างบ้าน สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาด โทร. 0 2424 1415 ต่อ 5474-5475

**เขตป้อมปราบฯ** วันที่ 6 มี.ค. 64 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ชุมชนตรอกมะขาม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาด โทร. 0 2281 3012

----- (ปชส...เขต รายงาน)